
สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมใหญ่ (๗๐๘) ชั้น ๗ อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

 

--------------------------------------------------- 
 

๑. พิธีเปิดอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี ๑๓/
๒๕๕๗ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

- สอบถามวันว่างอธิการบดี และตรวจสอบวันท่ีเป็นมงคลในการเปิดอาคาร 
- เรียนเชิญ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ บรรยายพิเศษ 
- เชิญบริษัทออกบูทเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจจะอยู่ในรูปแบบอุปกรณ์ หรือสื่อที่ให้ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสมัยใหม ่
- ก าหนดวันพิธีเปิดประมาณสัปดาห์แรกเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
- รายงานความก้าวหน้าการจัดท าสไลด์แนะน าบริการใหม่ของแต่ละฝ่าย และการจัดท านิทรรศการ  

           ที่ประชุมขอติดตามความก้าวหน้า  คณะท างานฯ ขอแจ้งก าหนดการที่มีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ในการนี้ ประธานคณะท างานฯ ขอให้แต่ละฝ่ายเสนอหัวข้อการจัดท านิทรรศการ เรียงตามล าดับดังนี้ 

 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เสนอเรื่อง Cloud Box จัดท าโปสเตอร์ผังการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายใหม่ รวมถึง
วิทยาเขตต่าง ๆ  

 ฝ่ายระบบสารสนเทศ เสนอ web portal รูปแบบใหม่ (เน้นบริการที่มีให้กับมหาวิทยาลัย)  ระบบการลาออนไลน์ 
 ฝ่ายบริการและฝึกอบรม เสนอวีดิโอคลิปเกี่ยวกับเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ 
 ฝ่ายบริการสารสนเทศ เสนองานบริการห้องติว และบริการ Helpdesk 

 ฝ่ายบริหารและธุรการ เสนอเรื่องภาพเก่าเล่าเรื่อง 

ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ก าหนดรายชื่อผู้เข้าร่วมงานวันพิธีเปิดอาคารส านักฯ พร้อมทั้ง
ก าหนดการประชุมติดตามงานทุกวันพุธช่วงบ่าย 

๒. การเสนอชื่อผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับแก้ไขแผนด าเนิน  การเสนอช่ือผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้บุคลากรส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ทุกสถานภาพท่ีมีชื่ออยู่ ณ วันลงคะแนนสามารถเสนอช่ือผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งอธิการบดี จ านวน ๒ รายชื่อจัดท า
แฟ้มประวัติผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งอธิการบดี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีนั้น 

         บัดนี้ การเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยจ านวนผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือในส านักฯ มีจ านวน 
๘๒ คน มาใช้สิทธ์ิ จ านวนท้ังสิ้น ๔๒ คน ไม่เสนอช่ือ จ านวน ๔ คน ไม่มาใช้สิทธ์ิ จ านวน ๓๘ คน บัตรเสียไม่มี มีรายชื่อผู้ได้รับเสนอ
ช่ือท้ังสิ้น ๑๖ ช่ือ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือผู้
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ๓ รายชื่อแรก โดยเรียงตามตัวอักษร 

๓. การจัดท าข้อมูลการประชุมหน่วยงาน  ตามที่ท่ีประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒  มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ เห็นชอบให้มีการประชุมหน่วยงานภายใน เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานได้มีการประชุมปรึกษาร่วมกันใน  การ
ด าเนินงานต่าง ๆ จึงก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดสรุปการประชุมหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่กองกลางก าหนด ตามเอกสารแนบ และ
ให้จัดส่งภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป 
            ในการนี้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมมอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการสรุปสาระส าคัญของการ ประชุมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในสัปดาห์ของทุกเดือน ที่ประชุมเห็นชอบให้ทุกฝ่ายจัดท ารายงานการประชุมหน่วยงานตาม
แบบฟอร์มที่กองกลางก าหนด โดยในส่งข้อมูลมายังงานประสานงานฯ ในวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือนถัดไป  และมีข้อเสนอแนะให้
สอบถามความหมายของแต่ละการประชุมที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/file_attach/Aug01075731.pdf
https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/file_attach/Jul31223854.pdf
https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/file_attach/Jul31120251.pdf


๔.  โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี ๒๕๕๗ ตามที่มหาวิทยาลัย มีนโยบายในการพัฒนาด้านกายภาพ จึงได้ก าหนดให้
จัด "โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี ๒๕๕๗" ในวันเสาร์ที่ ๖ กันยายน  ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ๑ 
เพื่อให้การด าเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองยานพาหนะฯ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานจัดส่งโครงการวันพัฒนาฯ  
          ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานประสานงานฯ จึงขอเสนอโครงการพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี ๒๕๕๗ มาเพื่อ
พิจารณาแผนด าเนินการ  ตามเอกสารแนบ ๒ ทั้งนี้ ขอให้ท่ีประชุมก าหนดผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ีส่วนกลาง  ท่ีประชุมเห็นชอบ และมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับก าหนดการโครงการพัฒนาและปลูกต้นไม้ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับโครงการพัฒนาและปลูกต้นไม้
ของมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังก าหนดผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ีส่วนกลางดังนี้ 

 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พ้ืนท่ีช้ัน ๖ 

 ฝ่ายบริการสารสนเทศ พื้นที่ช้ัน ๑ และช้ัน ๒ ตั้งแต่โซนงานให้บริการ Helpdesk และห้องติว 

 ฝ่ายบริการและฝึกอบรม พ้ืนท่ีช้ัน ๒ โซนห้องบริการ KITS และพื้นที่ช้ัน ๓ 

 ฝ่ายระบบสารสนเทศ พื้นที่ช้ัน ๔ 

 ฝ่ายบริหารและธุรการ พื้นที่ในช้ันท่ีเหลือท้ังหมด 
๕. รายงานความก้าวหน้าโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ไตรมาส ๓ งานแผนฯ ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนหัวหน้าโครงการให้เป็นไปตามโครงสร้าง
การบริหารงานใหม่  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  จึงเสนอมาเพื่อทราบ  ที่ประชุมรับทราบ  และมอบหัวหน้าฝ่ายแจ้งหัวหน้า
โครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการไตรมาส ๓ ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาต่อไป 

๖. รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมขอให้รายงานปัญหาอุปสรรค และผลการด าเนินการประจ า 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เรียงตามล าดับดังนี้ 

 ฝ่ายบริหารและธุรการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ และรายงานปัญหาอุปสรรคในเรื่องดังต่อไปนี้ 
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ทันตามก าหนด อันเนื่องมาจากกระบวนการเรื่องการจัดท าแบบ และการขออนุมัติ 
๒. ความชัดเจนในการปรับพื้นท่ีโดยรอบของอาคาร ลานเอนกประสงค์ กันสาด ท้ังนี้ประธานฯ แจ้งให้ประสานงานกับ

กองยานพาหนะ รวมถึงผ้าม่าน ผ้าใบกันฝน 
๓. การจัดท าคุณลักษณะเฉพาะล่าช้า ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามก าหนด 
๔. การส่งมอบอาคารเดิมล่าช้า เนื่องจากระบบเครือข่ายทั้งไม่สามารถย้ายไปได้ทั้งหมด 
๕. การแจ้งซ่อมในเรื่องอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ของบริษัทแคนดู ค่อนข้างล่าช้าในการเข้ามาแก้ไขงาน  ที่ประชุมเสนอ

ให้ก าหนดระยะเวลาเข้ามาซ่อมภายใน ๑ สัปดาห์ หลังจากท าหนังสือแจ้งซ่อมเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ฝ่ายบริการสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒  และ ๓ 

 ฝ่ายระบบสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔ 

 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕  

 ฝ่ายบริการและฝึกอบรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖ และ ๗  
            ท่ีประชุมรบัทราบ และมข้ีอเสนอแนะให้ก าหนดผู้รบัผดิชอบประสานงานเรื่องอาคารในเรื่องการแจง้ซอ่มหรอืด าเนินการ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวช้องกับอาคาร พร้อมท้ังจัดท าขั้นตอนเรื่องอาคาร 

๗. รายงานผลในระบบ KU-ERP ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๙/๒๐๕ ส านักงานตรวจสอบภายใน  ได้มีการรายงานผลสาเหตุการ
ท างานในระบบ ERP โดยอ้างถึงระบบเครือข่ายไม่เสถียรนั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ 
         หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงขอช้ีแจงระบบปัญหา KU-ERP ตามเอกสารแนบ ๒ ให้ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ 
จักได้น าเรื่องเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป ที่ประชุมรับทราบ และให้จัดส่งข้อ
ช้ีแจง และข้อเสนอแนะปัญหาระบบดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยรับทราบ 

๘. รายงานการเปรียบเทียบแผนผลการรับจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานการเงิน  รายงานการ
เปรียบเทียบแผนผลการรับจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓ (๑  ตุลาคม ๒๕๕๖- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)   รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ให้ท่ีประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ 

https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/file_attach/Jul31120435.pdf
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๙. รายงานการให้บริการห้องเรียน ห้องอบรม และสัมมนา ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗  ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงาน
ประสานงานและกิจกรรมพิเศษ  ขอรายงานรายรับจากการให้บริการห้องเรียน ห้องอบรม และสัมมนา  ประจ าเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๗ จ านวนเงินท้ังสิ้น ๕๑๖,๕๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ 

๑๐. แผนด าเนินการต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมดูงาน  ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานประสานงานฯ ขอแจ้งปฏิทินแผนการด าเนินการต้อนรับ
ผู้มาเยี่ยมขมดูงาน โดยก าหนดแผนการต้อนรับฯ เป็นวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน รายเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะได้มีการ
ปรับปรุง presentation ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งน าเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง ที่ประชุมรับทราบ และมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับแผนในเดือนกันยายน เนื่องจากตรงกับงานโครงการ CTEF ๒๐๑๔ 

๑๑. แผนการด าเนินการฝ่ายประเมินผล  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี ๒๕๕๗  ตามที่มหาวิทยาลัย มอบหมายส านักบริการ
คอมพิวเตอร์เป็นคณะท างานด าเนินการประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี ๒๕๕๗ นั้น  
        ฝ่ายบริการและฝึกอบรม ซึ่งได้รับมอบหมายจากส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอ
แผนการปฏิบัติงานคณะท างานฝ่ายประเมินผล พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รายเอียดตามเอกสารแนบ  ให้
ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ 

๑๒. โครงการพัฒนาวิชาการจัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การศึกษาไทยเพ่ืออนาคต ” (CTEF๒๐๑๔) ฝ่าย
บริการและฝึกอบรม ขอเสนอโครงการพัฒนาวิชาการจัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาไทยเพื่ออนาคต” 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ให้ท่ีประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ 

๑๓. ประธานท่ีประชุมนัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗         
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ๗๐๘ ช้ัน ๗ อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
 

  
------------------------------------------- 

 
วันท่ี  ๑๓ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปโดย : มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง/สุรินทร์ บัวทอง  
ตรวจ/ทานโดย :  นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์ 

https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/file_attach/Jul31120655.pdf
https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/file_attach/Aug10171417.pdf
https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/file_attach/Aug01115221.docx

